



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๕๕ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมผู้นำนักศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดอบรมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น ๔ อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรางกุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
นายราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสัณห์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไสว	พิทขาว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดูลสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อศวศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร	ตันติสันติสม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณารณ	ดวงอุดม	กรรมการ
นายประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นายพิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
นางกุลชไม	สืบพัก	กรรมการ

นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบาย และอำนวยการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ		
คณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา		
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก		กรรมการ
นางสาวปราณี	พุดพวง	กรรมการ
นายธนาเสถียร	ผลเงาะ	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	กรรมการ
นายพฤทธิ	เด่นโกวิท	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวศศิณัฐา	ผิวแดง	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศรันญพร	เปรมเป็รื่องเขาวน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภาณุรุจ	ทันสุทธิ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพงศธร	จันทมาลา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงาน จัดเตรียม และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

นายประพร	วรรณบุษราคัม	ประธานกรรมการ
นางสาวศรันญพร	เปรมเป็รื่องเขาวน	รองประธานกรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	เกี้ยวกระโทก	กรรมการ
นางสาวปนัดดา	สุขสุวรรณ	กรรมการ
นายชลตรงค์	นาชัย	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นางสาวอภิสร่า	แท่นแก้ว	กรรมการ
นางสาวนิศรินทร์	ฉายแก้ว	กรรมการ
ประธานสภานักศึกษา		กรรมการ
นายกองค์การนักศึกษา		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก		กรรมการ
นายภานุรุจ	ทันสุทธิ์	กรรมการและเลขานุการ
นายภุมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมผู้นำตามกำหนดการ

กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นายภุมรินทร์	อ่องสุข	ประธานกรรมการ
นายภานุรุจ	ทันสุทธิ์	รองประธานกรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นายพงศธร	จันทมาลา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียง และโปรเจคเตอร์ ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา

๒. บันทึกภาพกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกานต์	ทรัพย์เสริมสุข	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตวณิช	กรรมการ

นายพุดมิงค์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภัทรพร	นิกรติณชาติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และถ่ายภาพกิจกรรม
๒. สำเนาภาพกิจกรรมให้กองพัฒนานักศึกษา ๑ ชุด

กรรมการฝ่ายวิทยากร

นายชนกานต์	สุวรรณทรัพย์
นายอนุวัฒน์	ภักดี
นายภาณุมาศ	ภาณุมนต์ว่าที่

หน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการและรับลงทะเบียน

นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	รองประธานกรรมการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวศศิณีภูฐา	ผิวแดง	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ

- หน้าที่ ๑. จัดอาหารว่าง และน้ำดื่ม ให้ผู้เข้าร่วมอบรม
๒. รับลงทะเบียน

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางอารมณ	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นางสาวพัชรี	สำเภาทอง	กรรมการ
นางสาวรัชณีวรรณ	สินเปียง	กรรมการ
นางสาวภัททิยา	พานิชเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิก - จ่ายงบประมาณตามโครงการ

กรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม

นางสาวเทวีกา	ประดิษฐ์บาทุกา	ประธานกรรมการ
นางสาวจิตตานันท์	สิทธิสาร	รองประธานกรรมการ
นายวิมล	มิระสิงห์	กรรมการ
นางสาวภัทรพร	กิจชัยนุกูล	กรรมการ
นางสาวกรวิภา	สุทธิโอฬาร	กรรมการ

นางสาวยวงทอง	มากเอียด	กรรมการ
นางสาววันทพร	รอดแสวง	กรรมการ
นายวีรพงศ์	คงนาม	กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์	ม่วงเสน	กรรมการ
นายวิศรุต	พิพิธกุล	กรรมการ
นางอัจฉรา	บางสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุดารัตน์	จอมคำสิงห์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประสานกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแบบประเมินการจัดกิจกรรม
๒. วิเคราะห์ และทำสรุปผลการประเมิน

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม